

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2558

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

กูรู 'เจียไต๋' จัดให้ พีชใช้น้ำน้อยสู้แล้ง (2)



ปีนี้ว่าแล้งจัด น้ำในเขื่อนยังมีมากกว่า แล้งหน้าสาหัสแน่

เรื่องจะทำนาปรังเลี้ยงตัวคงต้องมองข้าม เพราะไม่ว่าจะปลูกด้วยวิธีแก้งข้าวที่ช่วยประหยัดน้ำได้ 20-30% ก็ยังใช้น้ำถึงไร่ละ 900-1,200 ลบ.ม.อยู่ดี มากกว่าปลูกพีชใช้น้ำน้อย ที่ชดน้ำแค่ไร่ละ 300-500 ลบ.ม. แต่จะปลูกพีชใช้น้ำน้อยชนิดไหน ถึงจะเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ภูมิอากาศ และช่วยให้มีรายได้ เท่ากับ หรือมากกว่าทำนาปรัง...ภาคเหนือ ควรจะปลูกอะไร กูรูเจียไต๋ บอกไปแล้ว



วันนี้มาว่ากันต่อด้วย...ภาคตะวันออกเจียงเหนือ

สุภัทร เมฆิยานนท์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัทเจียไต๋ จำกัด แนะนำ พริกชี้หนู, พักทอง, แดงร้าน หรือแดงท่อน, บวบงู, มะระขี้นก และ แดงโม เพราะเป็นพืชที่ตลาดในพื้นที่ภาคอีสานเอง มีความ ต้องการสูง และยังเป็นพืชที่ค่อนข้างทนสภาพแล้งได้ดี...ยิ่ง แดงร้าน, บวบงู, มะระ ด้วยแล้ว มีความโดดเด่นในเรื่องปลูกหลังเกี่ยวข้าวหน้าปี...ถือเป็นการปลูกนอกฤดู ย่อมขายได้ราคาดีกว่า ปลูกในฤดู



พื้นที่ 1 ไร่ ปลูกบวบงูในหน้าแล้ง จะทำรายได้ให้ประมาณ 7 หมื่น-1 แสนบาท, แดงร้าน 6-8 หมื่นบาท, มะระ 4-6 หมื่นบาท ส่วนใครจะได้มากได้น้อย ขึ้นอยู่กับพันธุ์ที่นำมาปลูก และความสามารถ ขยันเอาใจใส่ดูแล ไม่ใช่ปลูกทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ แล้วมานั่งฝัน นอนฝัน จะได้เงินเหมือนเล่นหวย

ส่วน พริกชี้หนู แม้จะไม่ใช้พืชนอกฤดูของภาคอีสาน เพราะ จ.ขอนแก่น นิยมปลูกหลังนา (พ.ย.-ธ.ค.) เก็บเกี่ยว (มี.ค.-พ.ค.) แต่ก็น่าสนใจไม่น้อย เนื่องจากเป็นพืชที่ให้ผลผลิตมีระยะเวลาเก็บได้นาน เก็บขายได้ทุกวัน ขายได้ทั้งในระยะผลเขียว ผลแดง...ถ้ามีปัญหาผลสดราคาไม่ดี ยังเก็บไปตากแดด ขายเป็นพริกแห้งตอนมีราคาได้อีกต่างหาก...ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไร่ละ 6-9 หมื่นบาท



แตงโม...ถึงจะเป็นพืชหลังนาปี นิยมปลูกในหน้าแล้ง ฤดูเจียวไต่ บอกว่า ไม่ต้องกลัวล้นตลาด ขายไม่ออก เพราะยิ่งแล้งยิ่งร้อน คนยิ่งต้องการบริโภคแตงโมมากขึ้น ช่วยให้มีรายได้ไร่ละประมาณ 4 หมื่นบาท

ฟักทองก็เช่นกัน เป็นพืชในฤดู นิยมปลูกกันหลังนาปี เพราะเป็นพืชทนแล้งเป็นเลิศ แต่ยังไงก็ทำรายได้ให้เกษตรกรไร่ละ 1-2 หมื่นบาท...ดีกว่าทำนาปรัง ไร่หนึ่งอย่างเก่ง ได้แค่ 4-5 พันบาทเท่านั้นเอง ตอนหน้ามาว่ากันต่อ...พืชใช้น้ำน้อยที่เหมาะสมกับภาคเจ้าปัญหา พื้นที่ชลประทานกระทบแล้งมากที่สุด

ชาติชาย ศิริพัฒน์

ผ่านมุมมองเอกชน “มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ” หนุนรัฐเดินหน้า “อย่าหยุดกลางคัน”



หลังจากการ “ยกเครื่อง” ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เอกชน และประชาชนต่างคาดหวังว่า “ทีมเศรษฐกิจ” ชุดใหม่ นำโดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่สั่งสมประสบการณ์ขับเคลื่อน เศรษฐกิจมาอย่างโชกโชน จะไม่ทำให้คนไทยผิดหวัง ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำ พร้อมๆ กับตัวเลขอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ที่นับวันจะสาละวันเตี้ยลงๆ เป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นว่า บรรดามาตรการพลิกฟื้นและกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐละเลงลงก่อนหน้านี้ยังไม่เกิดผลเท่าที่ควร เศรษฐกิจไทยยังเดินไปไม่ถูกทาง

ทั้งนี้ เมื่อ “ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่” เดินเครื่องทำงานได้ระดมสรรพกำลังประกาศมาตรการขับเคลื่อนประเทศ ระดม “มาตรการระยะสั้น” ปลุกกำลังซื้อในระดับรากหญ้า หรือที่นายกฯ เรียกว่า “ผู้มีรายได้น้อย” จัดเอามาตรการ “ประชารัฐ” เข้ามาใช้เต็มสูบ ก่อนจะตามมาด้วย “มาตรการระยะกลาง” ในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจ และเตรียมที่จะใส่มาตรการวางรากฐานระยะยาวในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะต่อไป

มาตรการต่างๆ ที่ออกมาได้รับการ “ขานรับ” ทำให้ทุกฝ่ายเริ่มมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ อย่างไรก็ตาม เมื่อ “หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ” ออกมาประกาศล่าสุดว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่รัฐบาลดำเนินการไปแล้วนั้น ถือว่าเพียงพอแล้ว และรัฐคงไม่จำเป็นต้องมีมาตรการใด ๆ เสริมเข้ามาอีก ทำให้หลายฝ่ายที่ต้องการให้เศรษฐกิจฟื้นโดยเร็ว ตั้งคำถามว่า “เพียงพอ” แหน่หรือ?

อย่างที่ทุกฝ่ายทราบกันดี สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปีหน้า 2559 ยังคงมีแนวโน้มที่น่าวิตก เศรษฐกิจคู่ค้าไม่ว่าจะสหรัฐฯ จีน และยุโรป ยังคงเผชิญวิกฤติภายใน กลุ่มประเทศผู้ค้าน้ำมันเองที่เผชิญราคาน้ำมันตกต่ำ ขณะที่ประเทศไทยเพิ่งจะผ่านวิกฤติเศรษฐกิจ ทั้งจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง และการบริหารเศรษฐกิจที่ล่าช้า

“ทีมเศรษฐกิจ ไทยรัฐ” ได้รวบรวมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาทั้งหมด (ในตาราง) และแสวงหาคำตอบจากกรุผู้คร่ำหวอดในเศรษฐกิจไทยว่า ภายใต้สถานการณ์วันนี้แรงกระตุ้นจากมาตรการที่ออกมาเพียงพอที่จะ “ติดเครื่องยนต์” การฟื้นตัวแล้วหรือไม่ เพื่อเป็นเงาสสะท้อนกลับให้ฝ่ายบริหารที่กำลังเดินหน้าขับเคลื่อนไทย...ดังนี้

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

“มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ถูกนำมาใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสมกับความรุนแรงของปัญหา และเพียงพอหรือไม่ นั้น เป็นคำถามที่ ส.อ.ท.กำลังประเมินภาพเช่นกัน โดย ส.อ.ท.ขอให้เวลาการทำงานของทีมเศรษฐกิจของนายสมคิดเป็นเวลา 3 เดือน แล้วจึงจะสามารถประเมินให้คะแนนได้ว่า มาตรการที่รัฐบาลนำออกมาเยียวยาวิกฤติเศรษฐกิจที่ซึ่มลึกและรุนแรงก่อนหน้านี้ จะเป็นโอกาสดีที่ทำให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดีเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด”

อย่างไรก็ตาม กรณีที่ “ทีมเศรษฐกิจรัฐบาล” ระบุว่า จะหยุดเพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆ ในระยะต่อไปนั้น “มองว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ให้ไปก็คงเพียงพอแล้วในระดับหนึ่ง เปรียบเสมือนเป็นยาในเข็มฉีดยาเมื่อฉีดยาเข้าไปเพื่อรักษาอาการป่วยไข้ของประเทศไทย ก็ต้องใช้เวลาให้ยาที่ฉีดยาเข้าไปทำงานก่อนว่า จะมีฤทธิ์แก้ไขวิกฤติได้มากน้อยเพียงใด หรือในที่สุดแล้ว จะต้องเพิ่มยาอีกครั้งหนึ่งในระยะต่อไป”

ทำให้ในขณะนี้ไม่มีใครกล้าบอกได้ว่า ปัญหาเศรษฐกิจจะพลิกไปในทิศทางใด แต่ก็ยังมีความหวังว่าจะทำให้ภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาฟื้นตัวขึ้นมาได้ในระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ดี ภาคเอกชนมองว่า ในช่วงเวลา 3 เดือนระหว่างที่รัฐบาลรอผลการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ หากต้องการให้ภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาได้ สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการคือ เร่งระบายนโยบายใช้จ่ายงบประมาณปี 2559 และงบลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ นำร่องใช้จ่ายเพื่อให้ภาคเอกชนมีความเชื่อมั่น และมั่นใจที่จะเดินหน้าลงทุนควบคู่ไปกับภาครัฐ

“อีกประเด็นที่สำคัญ คือจะทำอย่างไรให้ราคาสินค้าพืชผลทางการเกษตรกลับสู่ภาวะปกติ เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มคนในภาคการเกษตรมีกำลังซื้อ เพราะถือเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ และจะทำอย่างไรให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้มากกว่านี้ เพราะในหลายๆมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่นำออกมาใช้ มีการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนของเอสเอ็มอี แต่เอสเอ็มอีก็ยังไม่สามารถเข้าไปขอสินเชื่อได้ง่ายๆ”

จากนั้น เมื่อครบกำหนด 3 เดือนของการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ คงต้องไปดูว่าภาคการเกษตรและเอสเอ็มอีที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา มีจำนวนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนการใช้มาตรการหรือไม่และเพียงใด ถ้าเพิ่มขึ้นก็แสดงให้เห็นว่าเป็นมาตรการที่มาถูกเวลา แต่หากไม่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้น รัฐบาลก็ต้องหามาตรการอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติม

“ส.อ.ท.ก็รู้สึกเห็นใจทีมเศรษฐกิจของนายสมคิด เพราะเข้ามาแก้ไขวิกฤติที่อยู่ในสถานการณ์ล่อแหลม โดยต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเติบโตหรือไม่ นอกจากปัจจัยข้างต้นแล้ว ยังขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโลกด้วย เพราะเราเป็นประเทศที่มีรายได้จากการส่งออกเป็นหลัก หากโลกหมดกำลังซื้อเราก็ขายของได้ยากขึ้น”

ถึงเวลาที่รัฐบาลต้องเพิ่มช่องทางการส่งออกด้วยการผลักดันโครงการ “โปรตักส์ออฟไทยแลนด์” ซึ่งก็คือ การผลักดันสินค้าอะไรก็ได้ที่เป็น “ผลิตภัณฑ์ของคนไทย” หรือ “แบรนด์ออฟไทยแลนด์” ซึ่งปัจจุบันก็มี สินค้าทั้งโอท็อป เอสเอ็มอีที่ต่างชาติให้การยอมรับในตลาดโลก แต่จะต้องเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคเห็นว่าสินค้าไทยมีคุณภาพระดับโลกเพื่อให้ทำการตลาดได้มากขึ้นกว่านี้ โดยภาครัฐต้องสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มนี้ให้มากกว่าที่เป็นอยู่

นายวิชัย อัครัสกร

รองประธานกรรมการหอการค้าไทย

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ออกมา ทั้งกองทุนหมู่บ้าน การจัดสรรเงินให้ตำบลละ 5 ล้านบาท การเร่งรัดโครงการขนาดเล็กมูลค่าไม่เกิน 1 ล้านบาท รวมถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) มาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ รวมเป็นเงินกว่า 200,000 ล้านบาทนั้น ถือว่าเพียงพอที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศแล้ว และยิ่งถ้าเม็ดเงินเหล่านั้นลงไปในระบบเศรษฐกิจจริงจะช่วยกอบกู้เศรษฐกิจได้มากขึ้น

“มาตรการของทีมเศรษฐกิจชุดนี้ ถือว่าตรงจุด เพราะเศรษฐกิจไทยไม่ได้มีปัญหาทั้งหมด แต่ปัญหาอยู่ที่คน 3 กลุ่มคือ ผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร และเอสเอ็มอีบางส่วน มาตรการทั้งหมดจึงตอบโจทย์เพราะมุ่งช่วยเหลือไปที่การสร้างคามเข้มแข็งให้คนทั้ง 3 กลุ่ม ซึ่งช่วยให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งมากขึ้น”

ในระดับนโยบายจึงถือว่าดีแล้ว แต่ขอให้รัฐมีกลไกควบคุมดูแล และกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินของประชาชนแต่ละกลุ่มให้ถูกวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะนำไปใช้ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มผลผลิต การปรับปรุงคุณภาพสินค้า ซึ่งจะทำให้เกิดการลงทุน และการจ้างงานในท้องถิ่น ทำให้เงินหมุนในระบบเศรษฐกิจได้หลายรอบ ไม่ใช่นำไปใช้เพื่อการบริโภค ซื้อสินค้าเพียงอย่างเดียว

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด รัฐได้พยายามสร้างสานพลังประชารัฐ โดยดึงภาคเอกชนและประชาสังคมมาร่วมทำงานกับรัฐ เป็น 3 ประสาน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้คิกออฟโครงการไปแล้วเมื่อวันที่ 20 ก.ย.ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นกลไกที่ดีมาก เพราะภาคเอกชนจะรู้เรื่องการผลิต การตลาด เทคโนโลยี การบริหารจัดการ และประชาสังคมจะรู้เรื่องความต้องการของท้องถิ่น แต่ขาดเรื่องการตลาด และการบริหาร ซึ่งภาคเอกชนจะเข้ามาช่วยได้

“ขณะนี้ ทีมงานของรองนายกรัฐมนตรีสมคิด ได้เชิญภาคเอกชนและประชาสังคมประชุม 2-3 ครั้งแล้ว แต่รูปแบบที่จะทำงานร่วมกันยังไม่ตกผลึก อย่างการจัดสรรเงินให้ตำบลละ 5 ล้านบาท ที่ต้องผ่านการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ยังคุยกันอยู่ว่าจะให้ภาคเอกชนแต่ละจังหวัด อย่างหอการค้าจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด มาร่วมได้อย่างไร เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเกิดประโยชน์สูงสุด”

ถ้าประชารัฐช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่ที่จะเกิดประโยชน์อย่างแน่นอน แต่คงต้องใช้เวลาสักกระยะหนึ่งกว่าจะทำให้ชุมชนเข้มแข็งได้ อย่างไรก็ตาม ภาคเอกชนคงไม่ขอให้รัฐกระตุ้นตรงไหนอีกแล้ว ช่วยเหลือ 3 กลุ่มนี้ก็เพียงพอแล้ว แม้ว่าบริษัทใหญ่ๆ มีผลประกอบการลดลง อย่างกลุ่มแบงก์ กลุ่มส่งออก แต่ยังถือว่า

สูงอยู่ยงดูแลตัวเองได้ แต่ขอให้รัฐช่วยเหลือทั้ง 3 กลุ่มนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง อย่าทำแบบปล่อยๆ หรือช่วยเหลือแบบเดี๋ยวแล้วหยุด เพื่อให้การแก้ไขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นายเชาว์ เก่งชน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นของรัฐบาลที่ออกมา เป็นมาตรการเพื่อการเยียวยา หรือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อย เริ่มจากมาตรการกองทุนหมู่บ้านช่วยแก้ปัญหาการเงินให้กับกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย โดยเฉพาะการกู้เงินนอกระบบ เมื่อได้เงินจากกองทุนหมู่บ้านก็นำไปชำระหนี้สามารถบรรเทาปัญหาการเงินได้

ส่วนมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) ช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ช่วยเหลือสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการเป็นการบรรเทาปัญหาการเงินที่เกิดขึ้นได้ และทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ขณะที่มาตรการสงเคราะห์มทรัพย์ที่ออกมาเป็นการกระตุ้นยอดขาย และเป็นการช่วยระบายสต็อกเก่า และทำให้ธุรกิจต่อเนื่องกับบ้านมียอดขายเพิ่มขึ้นบ้าง

“เท่าที่ประเมินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นของรัฐบาลที่ออกมาส่งผลด้านจิตวิทยาทำให้คนรู้สึกที่รัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้ง แต่โดยรวมมาตรการที่ออกมายังส่งผลต่อเศรษฐกิจไม่มากเหมือนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ศึกษา แล้วเห็นว่ามาตรการของรัฐที่ออกมามีผลต่อเศรษฐกิจในปีนี้อย่างน้อย 0.1%”

ส่วนการที่รัฐบาลส่งสัญญาณว่ามาตรการระยะสั้นเพียงพอแล้ว เนื่องจากรัฐบาลมองว่าเศรษฐกิจไทยผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว และยังประเมินว่าเศรษฐกิจโลกปีหน้าจะนิ่ง ไม่แย่งไปกว่าปีนี้ เห็นได้จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ประเมินว่าเศรษฐกิจโลกปีหน้าจะขยายตัว 3.6% ปรับตัวดีขึ้นจากปีนี้ คาดว่าจะขยายตัว 3.1%

เมื่อเศรษฐกิจโลกกระเตื้องขึ้น ส่งออกของไทยเริ่มฟื้นตัว ปีหน้าคาดว่าจะเติบโต 2% จากปีนี้ส่งออกติดลบ 5% ขณะเดียวกันโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐที่เริ่มลงทุนก็จะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปีหน้า นอกจากนี้รัฐใช้เงินจำนวนมากในการทำโครงการขนาดใหญ่ เห็นได้จากมีการตั้งงบประมาณปี 59 ขาดดุลสูงถึง 390,000 ล้านบาท สูงกว่างบประมาณปี 58 ที่ตั้งขาดดุลไว้ที่ 250,000 ล้านบาท

“รัฐบาลรู้ว่าปีหน้าใช้เงินจำนวนมาก เพื่อทำโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ ทำให้กรอบกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นหากจะทำอีกก็จะเป็นภาระ ดังนั้นการใช้เงินจึงต้องระมัดระวัง”

นายเจริญ วังอนานนท์

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอดต้า)

“ผมว่ารัฐบาลหรือทีมเศรษฐกิจชุดนี้แทบไม่ได้มีมาตรการอะไรเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเลย และตอนนี้ธุรกิจท่องเที่ยวเหมือนยืนอยู่ตรงกลางว่า รัฐบาลจะเอาอย่างไร ระหว่างคำพูดที่ว่า ปีนี้ต้องใช้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นพระเอกในการฟื้นเศรษฐกิจ แต่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากลับไม่อยู่ในสังกัดของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ซึ่งผมไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไร หรือเป็นเพราะนายสมคิดมีกระทรวงที่กำกับดูแลมากอยู่แล้วถึง 7 กระทรวง จึงรู้สึกว่าเป็นเรื่องของความเกรงอกเกรงใจกันในรัฐบาลหรือเปล่า”

ทั้งนี้ “อุตสาหกรรมท่องเที่ยว” ถือเป็นเครื่องยนต์ที่ติดเครื่องหรือเดินเครื่องมานานแล้ว หากไม่มีการดูแลให้ดีหรือไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นก็อาจทำให้แยลงได้ แม้ว่าตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2557 ต่อเนื่องมาตลอดในปีที่ ธุรกิจท่องเที่ยวขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่เชื่อว่าในปีหน้าจะฟลุคเหมือนปีนี้ อีก

“เหตุผลที่ผมพูดเช่นนี้เพราะในปีนี้นักท่องเที่ยวจีนมาประเทศไทยจำนวนมากซึ่งต้องไปดูสาเหตุที่เกิดจากความขัดแย้งเรื่องหมู่เกาะสแปรตลีย์กับประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้แต่ช่วงเวลานี้ไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 คนจีนเริ่มกลับไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมากเช่นเดิมอีกแล้ว จึงเป็นเหตุให้ในปีหน้าอาจจะไม่มาประเทศไทยมากเหมือนในปีนี้ได้”

ภาครัฐจึงควรออกมาตรการกระตุ้น ที่สำคัญคือการดูแลให้ธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งผู้ประกอบการจำนวนมากเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น เพราะเมื่อรัฐบาลต้องการรายได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งมองแล้วได้รวดเร็วมากกว่าอุตสาหกรรมอื่น ก็อยากให้รัฐบาลสนับสนุนเพิ่มสภาพคล่องให้นักธุรกิจท่องเที่ยวด้วย

ส่วนที่รองนายกฯ สมคิด บอกว่าต้องการกระตุ้นท่องเที่ยวภายในประเทศนั้น โดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ผมเห็นด้วยแต่การท่องเที่ยวลักษณะนี้ไม่ใช่บอกแล้วเริ่มได้เลย จะต้องมีการดำเนินการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วย ไม่ใช่เหมือนกับภูทับเบิกที่มีปัญหาตามมามากมาย

“ผมก็อยากให้มีการกระตุ้นทำให้การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศคึกคักเหมือนในอดีตที่รองนายกฯ สมคิด เคยกำกับดูแลและทำโครงการเที่ยวทั่วไทยไปได้ทุกเดือน อาจจะนำมา บัณฑิตปรับปรุงรูปแบบใหม่ รวมทั้งการส่งเสริมให้หน่วยราชการมีการจัดประชุมนอกสถานที่”

นอกจากนี้ มาตรการนำค่าใช้จ่ายจากการเข้าพักโรงแรมที่ถูกกฎหมายและซื้อแพ็คเกจทัวร์จากบริษัททัวร์ไปลดหย่อนภาษีปีละ 15,000 บาทที่รัฐบาลออกมานั้นเป็นมูลค่าที่น้อยไป อยากให้เพิ่มการลดหย่อนภาษีเป็นอย่างน้อยปีละ 30,000 บาท และต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง เช่นที่ผ่านมามีประชาชนไม่ค่อยรู้และสนใจในเรื่องนี้ ส่วนในการส่งเสริมการทำตลาดต่างประเทศ เช่น การจัดโรดโชว์ อยากให้รัฐบาลทำอย่างมีพลัง ทำในตลาดที่กระจายความเสี่ยงได้มากขึ้น และช่วยมากกว่าช่วยเหลือแค่ค่าบูธจัดงาน 10,000 บาทเท่านั้น.

ทีมเศรษฐกิจ